

สรุปผลการประชุม  
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ ๔๒๕  
วันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ที่คณะอนุกรรมการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้จัดทำเป็นร่างเบื้องต้นต่อจากการประชุมครั้งก่อน โดยที่ประชุมได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งประกอบด้วย นายณัฐ เล่าสีห์สวกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๑ และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ในประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดหลักการ ดังนี้ (๑) ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีสิทธิส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชีไม่เกิน ๑๕๐ รายชื่อตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (ก) พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลนั้น และบุคคลดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว (ข) ให้พรรคการเมืองจัดทำบัญชีรายชื่อตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด โดยจัดเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครตามลำดับหมายเลข (ค) รายชื่อในบัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ำกับพรรคการเมืองอื่น และไม่ซ้ำกับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และ (๒) การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณา โดยต้องคำนึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองด้วย ในการนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรับความเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงร่างบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์

วิทยาการเชี่ยวชาญ

ผู้สรุปผลการประชุม

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง

เลขานุการกรรมการ คนที่สอง

ผู้ตรวจทาน